



แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร	สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ด้านการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ	ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางบกให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กปถ.	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การบริหารแผนโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ กปถ.	กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย
สถานภาพโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการเดิม <input checked="" type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ.....)

๒. หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักการและเหตุผล : (ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)

ด้วยกรมการขนส่งทางบกมียุทธศาสตร์สำคัญ ในการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางบก ให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากความประมาทและการขาดทักษะของผู้ขับขี่รถ การดำเนินการด้านอบรมและการวัดผลเพื่อคัดกรองผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพ มีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และไม่เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน จึงเป็นภารกิจหลักและภารกิจสำคัญของกรมการขนส่งทางบก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการอบรมและทดสอบผู้ขับรถเพื่อยกระดับด้านคุณภาพการอบรมและทดสอบให้มีมาตรฐาน สามารถคัดกรองคนลงสู่ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ในการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับการทดสอบทุกวันทำการ ประกอบกับห้องอบรม ห้องทดสอบใบอนุญาตขับรถ มีอายุการใช้งานมากกว่าสิบปี มีสภาพทรุดโทรมสภาพเก้าอี้นั่งคอยชำระ รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งหากไม่ทำการปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อมาตรฐานการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถเพื่อยกระดับคุณภาพภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ได้

ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเห็นควรปรับปรุงห้องอบรม ห้องทดสอบใบอนุญาตขับรถ แก้อิฐนั่งคอย รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อยกระดับคุณภาพการอบรมและทดสอบผู้ขับรถให้มีมาตรฐาน สามารถคัดกรองคนลงสู่ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยได้จัดทำเป็นโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการออกใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓”

วัตถุประสงค์ : (ที่สามารถนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถ ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ อันจะนำไปสู่ การป้องกันและลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง
๒. เพื่อส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในด้านการอบรมภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติ

๓. การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :

การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบมีสมาธิพร้อมที่จะได้รับความรู้การอบรมและทดสอบ สามารถพัฒนาความสามารถและให้ความรู้ในการใช้ ยานพาหนะของผู้ขับขี่ ให้มีจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีจิตสำนึกที่ดีไม่ป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ บนถนน และมีมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔. ผลผลิต กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน และตัวชี้วัดพร้อมวิธีการประเมินผล

ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัด		แนวทาง/แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน		ช่วงเวลา ดำเนินงาน	จำนวนเงินที่ใช้ ดำเนินงาน (บาท)
รายละเอียด	น้ำหนัก (%)	รายละเอียด	น้ำหนัก (%)		
ผลผลิตที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการอบรม ในการขอต่ออายุใบอนุญาต ขับรถ โดยการปรับปรุง ห้องพักคอย ห้องอบรม และห้องทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย	๑๐๐	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ ลงนามสัญญาจ้าง	๑๐	เดือนที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐.-
		๒. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา (ดำเนินการปรับปรุงห้องพักคอย ห้องอบรม และห้องทดสอบ สมรรถภาพ)	๘๐	เดือนที่ ๒	
		๓. ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้าง /สรุปผลการดำเนินการ โครงการ	๕	เดือนที่ ๓	
		๔. ประเมินผลและสรุปปิดโครงการ	๕	เดือนที่ ๑	
		รวม	๑๐๐	๔ เดือน	
ตัวชี้วัดผลผลิต		วิธีการประเมินผล		แหล่งตรวจสอบ/อ้างอิง	
ด้านปริมาณ : ห้องพักคอยห้อง อบรมและทดสอบข้อเขียนและห้อง ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มี ประสิทธิภาพรองรับผู้เข้ารับการ อบรมและทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายได้ และสามารถใช้งานได้ตาม มาตรฐานที่กรมการขนส่งกำหนด ด้านคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการทดสอบ การอบรมและทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายมีความสามารถขับรถได้ตาม มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดสำหรับผู้ ขอรับใบอนุญาตขับรถ		๑. ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ให้มี จิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ในการอบรมขอ ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ๒. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ		๑. แบบทดสอบจำนวนร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม ๒. รายงานผลการดำเนินการ หรือภาพถ่ายการดำเนินการ	
รวม	๑๐๐			๔ เดือน	๕๐๐,๐๐๐.-

๕. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนผู้เข้ารับบริการ		
สถานที่ดำเนินโครงการ	สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	๔เดือน		
ผู้รับผิดชอบโครงการ	สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
การดำเนินโครงการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ เอง	<input checked="" type="checkbox"/> จ้างเหมา	<input type="checkbox"/> บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

<p>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับขี่ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ทำให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสามารถขับขี่รถด้วยความถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น ห้องอบรมมีมาตรฐานทำให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณภาพในการขับขี่เพิ่มขึ้น

๗. ประมาณการรายจ่าย : (จำแนกตามผลผลิต)

รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุรายละเอียดประกอบ	ราคากลาง/ ระเบียบพัสดุ
<p>ผลผลิตที่ เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมในการขอต่อ ใบอนุญาตขอรถโดยการปรับปรุงห้องพักคอย ห้อง อบรม ห้องทดสอบภาคทฤษฎี ห้องทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย</p> <p>๑. งานรื้อถอน</p>	๑๔,๘๐๘.-บาท	<p>- งานรื้อถอนหน้าต่างเดิมพร้อมขนไป ขนาด ๑.๘๐x๒.๑๐ ม.(ตรี.ละ ๑๕๐ บาท) เป็นเงิน ๑๓,๖๐๘.- บาท -งานรื้อถอนประตูเดิมพร้อมขนไป ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ ม.(ตรี.ละ ๑๕๐ บาท) เป็นเงิน ๖๐๐.- บาท -งานรื้อถอนพัดลมพร้อมขนไป เป็น เงิน ๖๐๐.- บาท</p>	ใบเสนอราคา ๑

<p>๒. งานปรับปรุง</p>	<p>๓๑๘,๐๔๐.-บาท</p>	<p>-หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด ๑.๘๐x๒.๑๐ ม. เป็นเงิน ๑๖๒,๘๐๐.- บาท</p> <p>- ประตูบานเลื่อนคู่ขนาด ๑.๘๐x๒.๐๐ ม. เป็นเงิน ๑๑,๕๐๐.- บาท</p> <p>- ผนังกระจกขนาด ๖.๐๐x๒.๗๐ ม. มี ประตูบานเลื่อน ขนาด ๑.๘๐x๒.๐๐ ม. เป็นเงิน ๔๗,๕๐๐.- บาท</p> <p>- ซ่อมแซมประตูบานสวิงคู่ ขนาด ๑.๘๐x๒.๐๐ ม. เป็นเงิน ๔,๐๐๐.- บาท</p> <p>- งานก่อสร้างเวที ขนาด ๓.๐๐x๕.๐๐x๐.๓๐ ม. เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท</p> <p>- ม่านม้วนทึบแสง ระบบโซ่ดึง ขนาด ๑.๘๐x๒.๑๐ ม. เป็นเงิน ๔๕,๑๐๐. บาท</p> <p>- งานทาสีน้ำพลาสติก เป็นเงิน ๑๕,๖๐๔.- บาท</p> <p>-- งานย้ายฉากกันห้อง เป็นเงิน ๒,๐๐๐.- บาท</p> <p>-งานก่ออิฐมวลเบาพร้อมฉาบปูนเรียบ ๒ ด้าน เป็นเงิน ๔,๕๓๖.- บาท</p>	
<p>๓. งานครุภัณฑ์</p>	<p>๖๑,๐๘๐.-บาท</p>	<p>-เครื่องขยายเสียงมีกำลังขับไม่น้อยกว่า ๓๔๐ W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท</p> <p>- พัดลมโคมจร ขนาด ๑๖ นิ้ว เป็นเงิน ๒๑,๐๘๐.- บาท</p>	<p>ใบเสนอราคา ๒</p>
<p>รวม</p>	<p>๓๗๙,๑๒๐ บาท</p>		
<p>รวมราคาก่อสร้าง</p>	<p>๑๐๖,๐๗๒ บาท</p>		
<p>รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร</p>	<p>๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>		

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้น สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ